

*V/v tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện
các chính sách hỗ trợ người khó khăn do
dịch bệnh Covid-19 và hạn hán trên địa bàn tỉnh*

*Kính gửi: - Các huyện ủy, thành ủy, đảng đoàn,
ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể cấp tỉnh.*

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán. Đặc biệt với sự vào cuộc chủ động, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nên đã kiểm soát tốt tình hình, không có người bị dương tính Covid-19. Tuy nhiên, do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cùng với hạn hán diễn ra gay gắt đã và đang tác động nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống, sinh hoạt của nhân dân gặp nhiều khó khăn...

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, ngày 09-4-2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và ngày 10-4-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 504/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Để triển khai thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 15-4-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ đạo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hạn hán theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực... Địa phương, đơn vị nào để xảy ra sai sót, tiêu cực, chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn hán thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra; giám sát việc sử dụng kinh phí, đối tượng được thụ hưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh và hạn hán theo quy định.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân gặp khó khăn đúng theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên.

4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội để tham gia tốt phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hạn hán kịp thời, đúng mục đích, hiệu quả. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành lập các tổ kiểm tra, giám sát từng cấp; phối hợp với Hội đồng nhân dân cùng cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định.

5. Các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách theo dõi các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên tại đảng bộ mình phụ trách.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban đảng của Tỉnh ủy theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn này, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công văn này được phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
SÁ PHÓ BÍ THƯ



Phạm Bạch Đằng